



บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 31.52 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.45-31.65 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.52 บาท แข็งค่าจากวานนี้เปิดที่ 31.63 บาท แต่แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนมีความต้องการลงทุนในเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ขณะที่ความไม่แน่นอนปัจจัยการเมืองในประเทศของไทยจะยังเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าเงินบาทอ่อนค่า คาดกรอบ 31.45-31.65 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.52 บาท แข็งค่าจากวานนี้เปิดที่ 31.63 บาท ซึ่งเป็นไปตามทิศทางค่าเงินในภูมิภาคเอเชียเนื่องจากมีปัจจัยระยะสั้นมาสนับสนุน หลังจากที่ล่าสุด FTSE Russell ได้ประกาศเพิ่มพันธบัตรรัฐบาลของจีนเข้าคำนวณดัชนีอ้างอิงพันธบัตรโลก(World Government Bond Index-WGBI)

*อย่างไรก็ดีแนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางจะอ่อนค่าได้ กรอบ 31.45-31.65 บาท

*ขณะที่ยังมีปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นได้จากความกังวลของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของเศรษฐกิจโลก หลังจากที่มีการรายงานจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อออกมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดผู้ติดเชื้อในยุโรป ขณะที่ล่าสุดอังกฤษได้ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ประเทศเป็นรอบที่สองแล้วเพื่อควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของ COVID-19

*นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศของไทยที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น หลังจากล่าสุดเมื่อคืนนี้วานนี้ (24 ก.ย.) ผลประชุมสมามิมติเลื่อนโหวตการแก้รัฐธรรมนูญออกไป 1 เดือนโดยให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญ

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 94.37 จากวานนี้ 94.35

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 4,370.45 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,282.89ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 31.609 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหา หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS